



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สก.พ ๐๑/ว.๐๒๖

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในสังกัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” ครั้งที่ ๓
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/
รพ.สต. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์/กรมสุขภาพจิต/กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ /
วิทยาลัยพยาบาล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล”

ตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในการนี้ สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปัจจุบัน และ ประเด็นท้าทายในอนาคต พบว่าประเด็นความสามัคคี การให้คุณค่าและความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพฯ ตาม กฎหมาย เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักกับการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพฯ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจกับ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญให้ทันกาลอยู่เสมอ โดยใช้สื่อการประชุมออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสภาการพยาบาล เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง จึงจัดให้มีโครงการประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” จำนวน ๑๒ เรื่อง โดยจัดประชุมเดือนละ ๑ เรื่อง ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับสภาการพยาบาล” ครั้งที่ ๓ เรื่อง “อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล: การ ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และข้อกฎหมายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (The Future of Nursing Information and Communication: Embracing Technology and Legal Considerations in a Disruptive Era)” ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.” ผ่านโปรแกรม Zoom

ค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท/คน ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ หน่วยคะแนน โดยผู้เข้าร่วม ประชุมเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ สามารถสมัครเข้าร่วม ประชุมและชำระค่าลงทะเบียนผ่านทาง <https://services๒.tnmc.or.th/landing> หรือ OR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน และอนุมัติให้ผู้บริหารทางการ พยาบาล/ พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์พยาบาลในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม จะเป็นพระคุณยิ่ง



QR Codeโครงการ
และกำหนดการ



QR Code ลงทะเบียน
และชำระเงิน

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ราศรี ลีณะกุล)

เลขที่การสภาการพยาบาล

ผู้ประสานงาน : นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์/นางสาวจีพลอย แซ่วี

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๖ ๗๕๗๑/๗๕๓๖ โทรสาร ๐๒ ๕๕๑ ๐๑๔๙ หรือ line ID : @433apax

สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thailand Nursing and Midwifery Council Nagarindrasri Building, C/O Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Amphur Mueang, Nonthaburi 11000